

คู่มือออนไลน์

(28 มีนาคม 2557)

โดย ชรรมาธิปติ

หญิงหัว ใจนักเลง กล้าได้กล้าเสีย อาจจะไม่โรแมนติค

สวัสดิ์ศรีรับท่านผู้อ่านคอลัมน์ คู่มือออนไลน์ ที่เคารพ ลับดาห์นี้เป็นคิวของผู้ใช้นามว่า “พิมพ์ทราย” เกิดวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2511 เวลา 04.16 น. กรุงเทพฯ เพศหญิง

คำถามแรก คุณพิมพ์ทรายถามว่า ชีวิตแต่งงานจะราบรื่น และมีเกณฑ์หย่าร้างหรือไม่ จะอยู่กับสามีคนนี้มั้ย สามีจะนอกใจ หรือ เบื่อหรือเปล่า และดิฉันมีความอดทนพอไหม

ก่อนที่จะตอบคำถามของคุณพิมพ์ทราย ผมขอพูดถึงพื้นฐานเดิมของคุณก่อน ชีวิตของคุณค่อนข้างจะต้องต่อสู้ดิ้นรนในเรื่องหลายๆของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัว คู่ครอง การงาน แต่วาสนาของคุณก็ถือว่าดีอยู่

คุณเป็นผู้หญิงหัว ปรารถนาใจนักเลง กล้าได้กล้าเสีย โผงผาง และ ค่อนข้างจะเป็นคนพูดตรง ซึ่งอาจจะนำมาซึ่งความเสียหายได้

คุณยังเป็นคนจิตใจสันโดษ และออกจะเป็นคนที่มีเรื่องทุกข์ใจอยู่เสมอ และเรื่องที่ทำให้คุณทุกข์ใจก็มักจะเป็นเรื่องของคนอื่นทั้งนั้น นอกจากนี้ ถ้าจะว่าไป คุณเป็นคนเบื่อง่าย และ อาจจะไม่ค่อยโรแมนติคนัก ซึ่งทุกเรื่องเหล่านี้หากพัฒนาไปเรื่อยๆ ก็จะเป็นอุปสรรคในการครองชีวิตคู่

เมื่อถามว่า ชีวิตแต่งงานจะราบรื่นหรือไม่ จะมีเกณฑ์หย่าร้างหรือไม่ จะอยู่กับสามีคนนี้ยึดหรือไม่ ผมก็ขอตอบว่า พื้นฐานเดิมของคุณก็มักจะมีเรื่องวุ่นวาย ซัดข้อง ในเรื่องชีวิตคู่เป็นพื้นฐานอยู่แล้ว ความรู้สึกที่ซัดข้องหมองใจของคุณนั้น คงจะมีมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2545 บรรยากาศของชีวิตคู่ไม่ค่อยดีเรื่อยมา

ที่แย่น้อยก็คือตั้งแต่ปลายปีพ.ศ. 2550 จนถึง ปลายปี พ.ศ.2552 ซึ่งทำให้มีความขัดแย้งกับคู่ครองค่อนข้างจะมากในเรื่องของการริเริ่มทำอะไรใหม่ๆสักอย่าง ทำให้ภาวะทางการเงินได้รับการกระทบกระเทือน มีรายจ่ายมากขึ้น ทำให้ความราบรื่นในชีวิตครอบครัวยิ่งบั่นทอนหนักเข้าไปอีก

ผมคิดว่าเป็นปีที่คุณพิมพ์ทราย รู้สึกกดดันในชีวิตส่วนตัว ชีวิตคู่ครอง และ เรื่องการงานพอสมควร ที่ร้ายมากก็คือ ตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2554 เป็นต้นมา น่าจะเป็นปีที่ทำร้ายเรื่องชีวิตคู่ของคุณอย่างหนัก

คุณได้ส่งวันเดือนปีเกิดของสามีมาด้วย ผมตรวจสอบแล้ว สามีของคุณก็มีดวงชะตากล้ายๆคุณ คือ ดวงคู่ค่อนข้างจะเปราะบาง ไม่ทราบว่า เขาเคยผ่านการมีคู่มาก่อนหรือไม่ แต่ในช่วงตั้งแต่ปลายปี 2552 เป็นต้นมา ดวงชีวิตคู่ของเขาถูกระทบกระเทือนมากทีเดียว

อย่างไรก็ตาม การอยู่ร่วมกันของคู่สามีภรรยา ล้วนแล้วแต่ต้องอดทนทั้งนั้น ยากนักที่จะมีคู่ครอง คนใดที่มีชีวิตคู่ราบรื่นตลอดทั้งชีวิต ดังนั้น จึงขอแนะนำว่า ต้องอดทนเข้าหากันทั้งสองฝ่ายนะครับ

คำถามที่สอง ฐานะการเงินจะเป็นอย่างไร รวมทั้งธุรกิจที่ทำร่วมกับสามีในขณะนี้ด้วย เป็นธุรกิจเกี่ยวกับการเขียน การประชาสัมพันธ์ การโฆษณาในต่างประเทศ ถ้าแยกออกไปทำงานประเภทร้านอาหาร ไทย จะดีกว่าทำงานด้วยกันหรือไม่

ดูจากดาวเด่นในดวงชะตาแล้ว ก็เห็นว่า คุณพิมพ์ทราย สามารถทำงานทางด้านการศึกษา การจัดการเขียนได้ เพราะพุธ(๔)มีตำแหน่งดี แต่อาจจะต้องต่อสู้ผู้อุปสมถ์ เพราะพื้นชะตาเดิมของคุณบอก ว่า ต้องต่อสู้ผู้อุปสมถ์ และมีการขัดแย้ง โต้แย้ง กันอยู่บ้าง โดยเฉพาะกับสามี หรือ หุ่นส่วน

ดังนั้น เพื่อป้องกันการขัดแย้งในเรื่องงาน แล้วลามปามกลายเป็นความขัดแย้งในครอบครัว ผมก็ขอแนะนำว่า คุณอาจจะลองแยกกันไปทำงานที่ทำให้คุณทั้งสองห่างจากการปะทะคารมกันบ้างก็ดีนะครับ

หากคุณจะทำร้านอาหาร ดวงชะตาบอกว่า คุณสามารถทำร้านอาหารได้ และน่าจะดีด้วย แต่ก็ทำให้คุณต้องเหนื่อยยากอุปสมถ์เช่นกัน หากคุณพร้อมจะต่อสู้กับความลำบาก ก็สามรถทำได้ครับ

ตั้งแต่เดือนมีนาคม จนถึงเดือนพฤษภาคม ปี 2557 ให้ระวังจะมีอุปสรรคในชีวิตมาก มีเรื่องกุ่มใจ และ อาจเกิดการเสียหายโดยไม่คาดคิด เพราะการสื่อสารที่ไม่ค่อยเรียบร้อย หรือ ฟัน้องอาจจะป่วยได้

แต่ที่ต้องระมัดระวังให้ดีเป็นพิเศษ ก็คือ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ปี 2558 จนถึงเดือนธันวาคม ปี 2559 เป็นช่วงที่เจอโยกเสตศาติทำร้าย ให้ระวังในเรื่องการเงิน การเป็นคดีความฟ้องร้อง การเสียหาย สิ้นเปลืองไม่คาดคิด ห้ามทำสัญญาค้าประกันใครเด็ดขาด รวมไปถึงระวังให้ใครยืมเงิน

หรือ เล่นแชร์ด้วยนะครับ ไม่ทราบว่าอเมริกา มีเล่นแชร์รีเปล่า

หากคุณใช้ความระมัดระวังในเรื่องเหล่านี้ให้มากสักนิด ก็อาจจะป้องกันความเสียหายได้ หรือ หากจะหนักก็อาจจะเบา

คำถามที่สาม เรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วย จะอายุยืนยาวไหม และสุดท้ายจะอยู่ที่ไหนคะ ต่างประเทศ หรือว่าไทย

คุณอาจจะมีการเจ็บป่วยได้บ้างในช่วงนี้จนกระทั่งต้นปี 2564 แต่ก็ไม่มีอะไรร้ายแรง อย่าวิตกกังวลไปก่อน เห็นมั้ยครับ คุณมักจะทุกข์ใจในเรื่องที่ไม่ควรจะทุกข์

แต่อวัยวะที่คุณจะต้องระวังเป็นพิเศษคือ ระบบการสูดฉีดโลหิต ทั้งที่หัวใจ และ สมออง หมั่นไปพบแพทย์หน่อยก็ดี จะได้ไม่ประมาท

หวังว่าคงจะพอให้แนวทางแก่คุณพิมพ์ทรายได้นะครับ

สุดท้ายก็ขอให้คุณ “ พิมพ์ทราย ” ช่วยตักบาตรให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่คุณสะดวก แล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ภารตะทุกท่านครับ

สำหรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด เพศ พร้อมด้วย เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเดือดร้อน พร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลมาที่ thammathipti@gmail.com แล้วผมจะนำมาตอบในคอลัมน์นี้ครับ

พบกันใหม่สัปดาห์หน้า ซึ่งเป็นคิวของคุณ “ ไบเฟิร์น ” ครับ

